



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

9 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. เคลียร์ใจปมกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, news1live, sondhitalk, hfocus)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึง กรณี ปชป.วิจารณ์นโยบายกัญชาสร้างผลกระทบต่อประชาชน ว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ รมช.สร. เรื่องนี้เป็นงานกระทรวง ไม่ใช่งานพรรค แยกแยะถูก ซึ่งตามคำสั่งมอบหมายงานนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กำกับดูแลภารกิจ 5 กรม เมื่อมีเรื่องกัญชา นายสาธิตที่ดูแลกรมการแพทย์แผนไทยจะเป็นผู้ดูแลกำกับเรื่องการใช้กัญชาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง ไม่ได้ว่าเป็นการโยนไฟเข้าบ้าน ปชป. เพราะเป็นเรื่องของภาระงานในสร. ด้านนายสาธิต กล่าวชี้แจงว่า ได้มีการพูดคุยกับนายอนุทินเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ผิดใจอะไรกัน ส่วนเรื่องการดูแลกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้เชิญ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้าหารือถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงการควบคุมการจำหน่าย การใช้ข้อต่อกัญชาไม่ให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบาง เรื่องนี้ต้องศึกษากฎหมายให้ชัดเจน ทั้งนี้ การแสดงความเห็นต่างในเรื่องนโยบายเป็นสิทธิของพรรคการเมือง สิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน ตนในฐานะรมช.สร. ก็ต้องช่วยแก้ ถ้ากฎหมายชัดเจนถึงลงมือทำได้

2. เบรกกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, hfocus, newtv, INN) เพจชมรมแพทย์ชนบท

- ที่รัฐสภา ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง, นายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช, น.ส.พิมพ์พิท พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายพิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมกันแถลงถึงการใช้กัญชาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน หลังจากการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 มา 6 เดือน พบมีเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากสารเสพติดที่อยู่ในกัญชาเพิ่มมากขึ้น พร้อมเรียกร้องให้นายกฯ และรัฐบาลนำกัญชากลับเข้าไปบรรจุในบัญชียาเสพติดอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

- น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร รองโฆษกพรรค ปชป. กล่าวว่า พรรคปชป.มีความชัดเจนต่อจุดยืนการสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจเพื่อการแพทย์ แต่ไม่สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการและกัญชาเสรี มาโดยตลอด ดังนั้นจำเป็นที่ทุกพรรคการเมืองต้องตระหนัก และต้องทบทวนนโยบายกัญชาให้เป็นไปตามจุดยืนเท่านั้น



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์ในประเทศ


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, soudhitalk, ch7)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นไปตามที่ สร. คาดการณ์ไว้ และแต่ละจังหวัดปฏิบัติตามแผนที่ คกก.โรคติดต่อจังหวัดวางไว้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว โดยเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งทุกคนต้องได้รับอย่างน้อย 4 เข็ม ขณะนี้ 80% ของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว และยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ขณะนี้ได้กระจายวัคซีนทั้งไฟเซอร์ และ LAAB ไปในสถานพยาบาลทุกจังหวัดแล้ว ส่วนกรณีพบติดเชื้อในต่างจังหวัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก มาจากผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศมาเยี่ยมญาติ ส่วนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยง 608 ควรเลี่ยงกิจกรรมที่ใกล้ชิดกัน สวมหน้ากาก

2. โควิดทำเด็กไทยรับวัคซีนพื้นฐานลดลง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, thaipbs, mcot, soudhitalk, mcot, ch7, thebangkokinsight, thailandplus, bluechipthai)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าภาวะระบาดของโรคโควิดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การรับวัคซีนตามแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มเด็กมีความครอบคลุมลดลง เนื่องจากสถานพยาบาลต้องจำกัดผู้เข้ารับบริการ หรือลดความถี่บริการฉีดวัคซีนเด็ก รวมถึงผู้ปกครองกังวลการพาบุตรหลานไป รพ. อาจก่อให้เกิดการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วัคซีนขึ้น เช่น โรคหัด โรคคอตีบ โรคไอกรน เป็นต้น</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ สธ. มีแผนเร่งรัดฉีดวัคซีนตามแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เนื่องจากโรคหัดแพร่เชื้อได้ง่ายมากและเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงได้หากติดเชื้อในกลุ่มเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ ซึ่ง สธ. เตรียมความพร้อมด้านวัคซีนป้องกันโรคหัดแล้ว โดย สปสช. จะสนับสนุนวัคซีนหัดในเด็กเล็ก เข็มที่ 1 เมื่ออายุ 9 เดือน และเข็มที่ 2 เมื่ออายุ 1 ปีครึ่ง และกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนหัดในผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถขอรับบริการได้ที่ รพ.รัฐใกล้บ้าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>3. เชื้อโควิดในคนที่เคยเป็นมะเร็งต่อม้ำเหลือง</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ เผยว่าเชื้อโควิด 19 สามารถคงอยู่ในร่างกายและทำให้เกิดปอดอักเสบซ้ำได้หลายครั้งในคนที่เคยเป็นมะเร็งต่อม้ำเหลือง ซึ่งกลุ่มนี้อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๆ แพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นต่อไป ต้องพยายามกำจัดเชื้อไวรัสในร่างกายของคนเหล่านี้ให้หมดด้วยการให้ยาต้านไวรัสพร้อมกันหลายขนานร่วมกับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป</p> <p>4. แนะนำกินฟ้าทะลายโจรทันทีเมื่อมีอาการ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, ข่าวสด, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาลงกรณ์ฯ แนะนำวิธีกินฟ้าทะลายโจร แบบผง-แคปซูล ต้องเริ่มทานทันทีเมื่อมีอาการเช่นเดียวกับยาต้านไวรัสทุกชนิด และแต่ละยี่ห้อจะกินต่างกันตามประมาณสารออกฤทธิ์ มีข้อควรระวังคือ อาจตรวจ ATK ขึ้นสองขีดซ้ำหรือไม่ขึ้นก็ได้ และเมื่อเหลือขีดเดียวแล้วยังมีเชื้อแพร่ได้ จึงยังต้องใส่หน้ากากแยกทานอาหารต่ออีก 2-3 วัน</p> <p>5. การกลายพันธุ์เกิดขึ้นตลอดเวลา</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, news1live, TNN, js100, ch7, soudhitalk, mcot, thebangkokinsight)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยถึงสายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะผิวนอก ตัวโครงสร้างของไวรัสยังคงเดิม การกำจัดเชื้อไวรัสเพื่อลดความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะระบบ T เซลล์ยังทำงานได้ดี วัคซีนที่พัฒนาขึ้นมาจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวนอกหรือสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย วัคซีน 2 สายพันธุ์ไม่ได้เหนือกว่าวัคซีนเดิมมาก และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไปอีกก็คงจะไม่ต่างกันมาก อย่างไรก็ตามเมื่อคนส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานเกิดขึ้น ความรุนแรงของโรคจะลดลง ประกอบกับมียารักษาที่ดีขึ้น ทุกอย่างจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>อันตรายของสารฟอร์มาลีน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thebangkokinsight, tnews)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากกรณีการเผยแพร่ข่าวการลักลอบผลิตวัตถุพิษขึ้นส่วนเนื้อสัตว์ในถังน้ำผสมฟอร์มาลีนทำให้ผู้บริโภคเกิดความกังวล ฟอร์มาลีนเป็นสารพิษชนิดหนึ่งมีสถานะเป็นสารละลาย ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนรุนแรง มีการนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม และในทางการแพทย์นำมาใช้สำหรับรักษาสภาพศพไม่ให้เน่าเปื่อย</p> <p>นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยจัดให้สารฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีนเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตรายพ.ศ. 2535 และเป็นสารห้ามใช้ในอาหารตามประกาศ สธ. จากรายงานขององค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติมีข้อมูลยืนยันแน่ชัดแล้วว่าฟอร์มาลีนเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ ซึ่งงานวิจัยได้ศึกษาในผู้ที่สัมผัสสารนี้ในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อสุขภาพเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายทั้งจากการรับประทาน การหายใจ และทางผิวหนัง รวมถึงระยะเวลาที่สัมผัส สำหรับอาการเฉียบพลันจากการสัมผัสสารในความเข้มข้นระดับต่ำ อาจทำให้เกิดอาการแพ้ต่าง ๆ มีอาการแสบคันตามผิวหนัง เป็นต้น</p>	
<p>การประชุม UNAIDS PCB ครั้งที่ 51</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง Thai PBS, thailandplus, bluechipthai, inn)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มติการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 19 - 26 มิ.ย.65 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 13-16 ธ.ค. 65 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จ.เชียงใหม่ โดยมีนายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เป็นประธาน</p>	
<p>ช่วยไทย "ปลูกปอแก้ว" ทดแทนยาสูบ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., lokwannee)</p> <p>- นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เผยคณะกรรมการบริหารด้านการปลูกพืช</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และยาสูบ สหพันธรัฐมาเลเซียได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยมีการนำเสนอผลสำเร็จการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทยและแลกเปลี่ยนข้อมูลความสำเร็จของสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยเฉพาะประเด็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบให้หันมาปลูกปอแก้วทดแทน ซึ่งสามารถนำมาแปรรูปเป็นสินค้าได้หลากหลายและใช้เวลาเพาะปลูกสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากมาเลเซียพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ทุกหน่วยงานของไทยในการให้ความช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบในระยะต่อไป</p>	
<p><u>ร้านยกเลิกเมนูหมึกกรอบ</u> สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch3plus, pptvhd36) - นายไกร สลิมีน อายุ 48 ปี เจ้าของร้านริมรั้วบุฟเฟ่ต์กระทะร้อนทะเลเผา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของร้านยกเลิกเมนูหมึกกรอบ หลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตรวจพบสารฟอร์มาลินในหมึกกรอบที่สั่งซื้อมา</p>	
<p><u>หนุ่มป่วยจิตเวชทุบรถ14คันในรพ.ศรีธัญญา</u> สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, ch7, amarintv) - ร.ต.อ.ชัยยง อ้วนมะโฮง รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี เผยกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอชายสวมเสื้อสีเหลือง ถี้ออาวุธไล่ทุบรถยนต์ภายในรพ.ศรีธัญญา เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรีได้รับแจ้งความจาก รพ.ศรีธัญญา ว่า มีผู้ป่วยชายที่อยู่ระหว่างรอรับการรักษาที่โรงเลี้ยงแผนกชายของโรงพยาบาล วิ่งออกไปใช้ก้อนหินทำลายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณรพ.ได้รับความเสียหาย รวม 14 คัน ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและมีการเจรจาชดเชยค่าเสียหาย โดยประกันภัยเข้าดูแลรถทั้ง 14 คันแล้ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาเพราะเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้</p>	-